

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Tuy Phước, ngày tháng 7 năm 2023

V/v triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh ban hành bổ sung danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Báo cáo số 188/BC-PKTHT ngày 12/7/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 và Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh (có các văn bản kèm theo); trong đó lưu ý các nội dung sau:

1- Giao UBND các xã, thị trấn căn cứ thiết kế mẫu mặt đường BTXM giao thông nông thôn đã được ban hành tại Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh để lựa chọn quy mô đầu tư cho phù hợp hoặc có thể thiết kế mặt cắt ngang lớn hơn quy mô tối thiểu trong thiết kế mẫu để phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trường hợp tuyến đi qua khu vực có yếu tố địa chất yếu, các chủ đầu tư xem xét bổ sung một số giải pháp xử lý nền đường để đảm bảo ổn định trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng. Ngoài các yếu tố nền, mặt đường, trong các công trình đường BTXM giao thông nông thôn còn có một số hạng mục: cầu, cống, rãnh, hệ thống an toàn giao thông,... các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế cụ thể của từng công trình để quyết định quy mô đầu tư xây dựng phù hợp, hiệu quả. Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đường bê tông xi măng thuộc Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Hướng dẫn số 07/HD-SXD ngày 09/11/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các địa phương tổng hợp báo cáo gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để được hướng dẫn kịp thời theo đúng quy định.

2- Giao Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo thẩm quyền quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT&HT huyện;
- CVP;
- Lưu: VT. K3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân